





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

29 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>1. เร่งจ่ายค่าบริการผู้ป่วยใน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชนออนไลน์, Bangkokbiznews, isaranews, thecoverage, Hfocus)          - นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาวี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า ที่ประชุม "ข้อเสนอบริหารการจ่ายค่าบริการผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2567" ได้กำหนดงบประมาณตั้งต้นจำนวน 40,269.39 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปแล้ว 39,488.55 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือ 780 ล้านบาท สำหรับการจ่ายในช่วงเดือน ส.ค.- ก.ย.2567 เงินคงเหลือ 1,514 บาทล้านของงบประมาณที่ได้กั้นไว้ เพื่อเพิ่มเติมให้กับหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน DRG ฉบับที่ 6 สำหรับเขตที่มีวงเงิน Global budget ไม่เพียงพอ ซึ่งในส่วนนี้ สปสช. จะโอนจ่ายให้กับหน่วยบริการภายในวันที่ 31 ส.ค. นี้ โดยไม่รอลิ้นปีงบประมาณ</p> <p><b>2. รีแบรนด์ 30 บาท</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (bangkokbiznews, headtopics)          - เมื่อ นส.แพทองธาร ชินวัตร ก้าวขึ้นมาเป็นนายกฯ มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สปสช. หรือ บัตรทอง 30 บาท 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1. มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และความเสี่ยง รูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดบริการด้านสุขภาพและการบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 2. มีความไม่ชัดเจนทางกฎหมาย ประเด็นการจ่ายชดเชยบริการสิทธิที่ไม่ใช่บัตรทอง 30 บาท ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 3. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่การทำงานยังเป็นรูปแบบเดิม และ 4. เทคโนโลยีที่มีอยู่และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ยังมีข้อจำกัด ทำให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ มีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อย โดยมีแนวทางของการแก้ปัญหา คือ การให้ สปสช. เสนอ ครม. มอบหมายให้ บอร์ด สปสช. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ครม. มอบหมายตามมาตรา 18 (14) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ให้บริหารจัดการงบประมาณสำหรับประชากรไทย ทุกคนทุกสิทธิ โดยครอบคลุมกลุ่มที่ไม่ใช่สิทธิบัตรทอง 30 บาท (NonUC) ด้วย</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>บริจาคโลหิต</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า)          - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. ประธานเปิดงาน "เดอะมอลล์ กรุ๊ป สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์รักแม่แห่งแผ่นดิน 92 พรรษา" เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต 9.2 ล้านซีซี ที่ เอ็มกลาส ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์</p>	
<p><b>งาน World Organ Donation Day 2024</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล          - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เป็นประธานเปิดงาน World Organ Donation Day 2024 ภายใต้แคมเปญ "Give Life &amp; Get Lives : สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ" ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์ โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย</p>	
<p><b>MOU พัฒนาระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ รับผิดชอบต่ออนาคต</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., ข่าวสด, thailandplus)          - นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัด สธ. เผย อว.-สธ.-ภาคีเครือข่าย ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ สำหรับสถานการณ์โรคระบาดในประเทศไทย (Thailand Epidemic AI) โดย สธ. มีแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้านเพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความสำคัญร่วมมือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ในการสนับสนุนข้อมูลในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงาน ส่วนงานที่ให้ข้อมูล คือ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่รับข้อมูลคือ ม.มหิดล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันพัฒนาระบบในการจัดการทรัพยากร ในการรับมือโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>วิจัยรักษาโรคเบาหวาน</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ</p> <p>-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า กรมฯ และม.มหิดล สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานวัตกรรมและการขยายผลการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคเบาหวาน เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ในประเด็นการรักษารักษาการป้องกันโรคเบาหวาน ยกย่องและขยายผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีประสิทธิภาพ ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมถึงพัฒนานวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน</p>	
<p><b>เปิดฟังความคิดเห็น พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- กรม คร. เวียนหนังสือไปถึงหน่วยงานทั่วประเทศ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น 60 คำถาม เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายลำดับรอง ระหว่างวันที่ 26 ส.ค - 30 ก.ย. 2567 โดยแจ้งขอรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมาย กฎ มติ ครม ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง จำนวน 18 ฉบับ</p>	
<p><b>แพทย์แผนจีนเถื่อน</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, , มติชน, คมชัดลึก, tnews, one31, ch3)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ร่วมกับ ตำรวจ ผบก.ปคบ แลกผลการจับกุมแพทย์แผนจีนเถื่อน ในพื้นที่ จ.พังงา ทำการฝังเข็ม เจาะเลือดรักษาโรคให้ประชาชน โดยผู้รับบริการหลายรายได้รับผลข้างเคียงจากการปล่อยเลือด คือ มีอาการใจสั่น ภาวะโลหิตจาง และอาการเจ็บปวด บวมซ้ำบริเวณที่เจาะเลือด รวมถึงได้รับการร้องเรียนว่าพบขยะติดเชื้อส่งกลิ่นเหม็นในพื้นที่สาธารณะ ตรวจพบนายอาหยิง ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนจีน รวมทั้งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลด้วย จึงดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p><b>คลัสเตอร์เหล่าเถื่อน</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., สวท.91, pptv, hfocus)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ป่วยสะสมที่ได้รับสารพิษเมทานอลจากการดื่มยาตอง ว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 37 ราย รักษาหายแล้ว 9 ราย กระจายเข้ารับรักษาตัวที่ รพ.นพรัตนราชธานี รพ.นวมินทร์ 9 รพ.สิรินธร รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง รพ.เลิดสิน รพ.ราชวิถี และ รพ.เวชการุณย์รัศมี และมีผู้เสียชีวิต 6 ราย รวมถึงพบผู้ป่วยที่มีอาการแบบเดียวกันจากซุ่มยาตอง 5 แห่ง ที่ตลาดนิคมลาดกระบัง 2 ซุ้ม สุวินทวงศ์ ตลาดมารวย และชอยรามอินทรา 44 ซึ่งต้องสืบย้อนกลับไปว่ารับยาตองมาจากไหน รวมทั้งต้องสอบสวนเจ็ป-น.ส.ภัสสรศา อารีจิตสุสิริ อายุ 49 ปี ผู้ผสมยาตอง กับนายสุรศักดิ์ หรือเอส อินสาม อายุ 46 ปี และนายสุรชัย หรืออาร์ท อินสาม อายุ 44 ปี ว่ามีการส่งยาตองไปที่ซุ่มอื่นหรือไม่</p> <p>- พญ.มินตรา ตั้งรุ่งเรืองกิจ ผช.ผอ.ด้านการพัฒนาคุณภาพ เตือนปชช.ที่ยังดื่มยาตองให้หยุดก่อน เพราะไม่รู้ว่่าตอนนี้สารพิษต่างๆที่เจอจะกระจายไปที่ใดใน กทม. หากมีอาการอยากให้เข้ารับการรักษาที่รพ.ทันที มิฉะนั้นอาจเสียชีวิตเพราะสารพิษได้</p> <p>- นพ.กิติพงษ์ พนมยงค์ หัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอชีวเวชศาสตร์ฯ กล่าวว่า จากการนำเลือดของผู้ป่วยส่วนใหญ่ไปตรวจ พบว่ามีสาร 3 ชนิด ประกอบด้วย 1.ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol : IPA) หรือ ไอโซโพรพานอล (Isopropanol) เป็นสารที่รับประทานไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อไต เส้นประสาททำงานผิดปกติ 2.เอทานอล 3.เมทานอล อาการออกฤทธิ์ส่วนใหญ่เป็นเมทานอลเพราะมีความรุนแรงที่สุด ผู้ป่วยกลุ่มแรกที่มาตรวจยังไม่สามารถระบุอาการชัดเจนได้ เนื่องจากมีอาการแตกต่างจากการเมาแอลกอฮอล์ปกติ จึงต้องตรวจเลือดเพื่อหาสารเมทานอล</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข รพ.นพรัตนราชธานี รายงานยอดล่าสุดของผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษเมทานอลแอลกอฮอล์ ว่า มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งหมด 41 คน เสียชีวิตรวม 6 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 19 คน ผู้ป่วยกำลัง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รักษา 16 คน แยกตามระดับความรุนแรงได้เป็น กลุ่มผู้ป่วยสีแดง 7 ราย กลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง 2 ราย และกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว 7 ราย โดยผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวใน รพ. 16 คนนั้น รักษาตัวอยู่ที่ รพ.นพรัตนราชธานี 5 คน รพ.นวมินทร์ 9 จำนวน 4 คน รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 3 คน ส่วนที่ รพ.สิรินธร รพ.เลิดสิน รพ.ราชวิถี และ รพ.เวชการุณย์รัศมี มีผู้ป่วยเข้ารักษาตัว แห่งละ 1 คน</p>	
<p><b>โรคพาร์กินสัน</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, INN)</p> <p>-นพ.ธนิทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคพาร์กินสัน เป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากเซลล์สมอง บางตำแหน่งมีภาวะเสื่อมและลดจำนวนลงโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ให้ร่างกายของผู้ป่วยเกิดอาการสั่น เคลื่อนไหวช้า กล้ามเนื้อเกร็ง และอาจสูญเสียการทรงตัว มักเกิดในผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เป็นโรคเรื้อรัง ทั้งนี้ ควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยลดอาการของโรคและทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	
<p><b>มะเร็งต่อมลูกหมาก</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (headtopics, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, ThaitodayNews)</p> <p>-นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากการเจริญเติบโตและแบ่งตัวที่ผิดปกติของ เซลล์ต่อมลูกหมากจนกลายเป็นก้อนมะเร็ง พบในเพศชายอายุ 50 ปีขึ้นไป สาเหตุการเกิดโรคมังไม่แน่ชัด โดยปัจจัยเสี่ยง สำคัญ คือ อายุและพันธุกรรม ปัจจุบันมีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศ ชายกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการ ซึ่ง เพิ่มโอกาสการรักษาให้ตัวโรคหายขาดได้ ทั้งนี้ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง งดสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการ บริโภคเนื้อสัตว์ติดมันที่ไหม้เกรียม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะช่วยให้ห่างไกลโรคมะเร็งร้ายได้</p>	
<p><b>แนะนำเลือกเมนูใส่บาตรสร้างสุขภาพพระสงฆ์</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- กรมอนามัยชวนคนไทยจัดสรรเมนูสุขภาพ ให้คุณค่าทางอาหาร ตักบาตรเสริมบุญ สร้างสุขภาพแต่พระสงฆ์ และตัวเอง โดยสามารถดูตัวอย่างเมนูสุขภาพได้ที่ <a href="https://multimedia.anamai.moph.go.th">https://multimedia.anamai.moph.go.th</a></p>	
<p><b>กวาดล้างคลินิก-หมอเถื่อน</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ)</p> <p>- ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสสจ.ระยองปฏิบัติการกวาดล้างสถานพยาบาลที่ทำผิด กฎหมายรวม 4 จุด ในจังหวัดระยอง 3 แห่ง และภูเก็ต 1 แห่ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 6 คน เป็นเจ้าของคลินิก 1 คนและเป็นหมอเถื่อน 5 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำการรักษาประชาชน แต่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียน เป็นเครื่องสำอางผิดประเภท และใช้ยาไม่มีทะเบียน ฉีดเข้าร่างกายแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดใน ความผิด พ.ร.บ. สถานพยาบาล, พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม และพ.ร.บ. ยา รวมถึงจะมีการตรวจสอบคลินิกเสริมความงาม อีกกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ว่ามีการลักลอบดำเนินการในลักษณะนี้อีกหรือไม่</p>	
<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, Hfocus)</p> <p>- สธ. สรุปสถานการณ์อุทกภัยล่าสุด มี 9 จังหวัดได้รับผลกระทบ แบ่งเป็นจังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 1 จังหวัด คือ สุโขทัย ส่วนจังหวัดที่ระดับน้ำลดลง มี 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน หนองบัวลำภู เลย นครสวรรค์ และ 1 จังหวัดที่ สถานการณ์น้ำคลี่คลายคือ อุดรดิตถ์ ในภาพรวมมีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 30 แห่ง รายงานผู้เสียชีวิตสะสม 29 ราย บาดเจ็บ 40 ราย โดยสป.สธ. จัดส่งชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้ว 1,300 ชุด</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.อก. เผย อก.ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย ยาไมโครนาโซน 5 กรัม ยาเพรดนิโซโลนครีม 5 กรัม ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามิน ยาเม็ด พาราเซตามอล 500 มก. ผงน้ำตาลเกลือแร่ แอลกอฮอล์เช็ดแผล สำลี และพลาสติก ไปด้วยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆแล้ว รวมถึงสำรองยาชุดผู้ประสบภัย อีกจำนวน 140,000 ชุด ยาตำราหลวง 100,000ชุด และยาน้ำกัดเท้าอีก 500,000 หลอด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคฝีดาษวานร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.กฤศักดิ์ กู้เกียรติกุล นพ.สสจ.ภูเก็ต เผย จ.ภูเก็ตพบผู้ป่วยฝีดาษวานร จำนวน 31 ราย แบ่งเป็นเมื่อปี 2565 จำนวน 5 ราย ปี 2566 จำนวน 25 ราย และปี 2567 จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผวก., ศูนย์ข่าวแอฟริกา, sondhitalk, news1live, js100)</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต โพสต์ WHO ออกแผนการรับมือฝีดาษลิง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 และย้ำวัคซีนในขณะนี้จำเป็นสำหรับผู้ที่ใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไปแล้วและกับบุคลากรสาธารณสุขที่ต้องดูแลผู้ติดเชื้อ รวมถึงอนุมัติให้ GAVI และ UNICEF ในการเตรียมคลังวัคซีนสะสมไว้ใช้เลยในสถานการณ์ฉุกเฉินถ้าได้ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยแนะนำคนไทยไม่ต้องกระตือรือร้นกระפוฝีดาษลิงให้กลายเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่ WHO ต้องการเพื่อนำไปสู่การฉีดวัคซีน เพราะความจริงสามารถควบคุมได้จากการปฏิบัติตัวด้วยความรู้ความเข้าใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- รัฐบาลสิงคโปร์เพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำเข้าเชื้อฝีดาษลิงจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมาผู้เดินทางขาเข้าที่สนามบินชางงีและเซเลตาร์ รวมถึงจุดตรวจทางทะเล จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพและแจ้งประวัติการเดินทางและอาการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเอมโปกซีในแบบฟอร์มขาเข้า โดยผู้เดินทางที่มีไข้ ผื่น หรืออาการอื่นๆ จะถูกส่งตัวไปรับการประเมินทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม. เผยวิธีการแพทย์แผนไทย ในการรักษาโรคระบาดที่มีผื่นหรือตุ่มตามผิวหนัง ที่ได้ถูกรับรองตามกฎหมายในฐานะเป็นตำรับยาของชาติ ได้แก่ พระคัมภีร์ตักกะศิลาตามตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ในสมัยรัชกาลที่ 5, ตำรับยาชาวตามตำรายาของศิลาจารึกวัดโพธิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 3, ตำรับยาหลายขนานสำหรับรักษาโรคฝีดาษโดยเฉพาะ ตามคัมภีร์แพทย์แผนไทยโบราณ เล่ม 3 ของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อำพัน กิตติขจร) และมีงานวิจัยเภสัชสมุนไพรปรากฏในวารสาร Frontiers in cellular and infection Microbiology (22 มี.ค.66) พบขมิ้นชันมีปฏิกริยาต่อต้านไวรัสฝีดาษลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกลไกการขัดขวางยับยั้งไวรัส พร้อมแนะผู้ป่วยฝีดาษลิงที่เลือกกักตัวอยู่ที่บ้าน สามารถขอรับคำปรึกษาและรับตำรับยากับคลินิกการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน ทั่วประเทศ รวมถึงสหคลินิกการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการสยามรัฐ</p> <p>- ในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของฝีดาษวานร การกลับไปตั้งการ์ดสูง แบบปกติใหม่ ภาคส่วนต่างๆ คืบคลานออกฮอล์สู่พื้นที่สาธารณะ น่าจะเป็นเรื่องที่ดี</p>	
<p><b>ตั้งศูนย์ปราบสินค้าราคาถูก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน,แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผวก., กรุงเทพธุรกิจ, การเงินธนาคารออนไลน์, sondhitalk, thebetter, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, thestandard, ch3, mcot, thaipbs, thailandplus)</p> <p>- นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานและราคาต่ำจากต่างประเทศ ร่วมกับ 28 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันสำหรับ 5 ดังนี้ 1.มาตรการบังคับใช้ระเบียบและกฎหมาย เข้มข้น ให้หน่วยงานบังคับใช้ระเบียบ/กฎหมายอย่างเข้มข้น บูรณาการตรวจเข้มสินค้า ณ ด่านศุลกากร ทั้งการสำแดงพิกัดสินค้า การชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม การตรวจ มอก. และใบอนุญาตจาก อย. 2. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศให้ผู้ประกอบการธุรกิจแพลตฟอร์มต่างประเทศ "ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล โดยให้มีสำนักงานในไทย" 3.กรมสรรพากรอยู่ระหว่างปรับปรุงประมวลรัษฎากรให้ผู้ขายสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ ในไทยต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.มาตรการ ช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทย 5.ต่อยอดความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น</p>	
<p><b>รมต.ลงพื้นที่ผู้นำท่วม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายกฯใหม่โพสต์แสดงความเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วม แม้จะยังไม่มี คราม. แต่ดูเหมือนรมต.กระทรวงสำคัญๆ ต่างออกไปดูแลชาวบ้าน ทั้งนายภูมิธรรม เวชยชัย" รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯและรมว.คมนาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.มหาดไทย และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข หาก รมต.ตระเวนออกไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้านเช่นนี้ ภาพลักษณ์ภาพพจน์ของรัฐบาลน่าจะดี แม้อยู่ระหว่างฟอร์มทีม คราม.อยู่ก็ตาม</p>	